



วันที่ 10 - 16 กุมภาพันธ์ 2553

พาณิชย์'รับลูก'ระบายข้าวรัฐ 3.7 แสนตัน

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า ภายในสัปดาห์นี้ กรมการค้าต่างประเทศจะออกประกาศเงื่อนไขการประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาล 3.75 แสนตัน ตามมติของคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ที่มีนายไทรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยมีมติให้กระทรวงพาณิชย์ เปิดระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลเพื่อการส่งออก หลังจากที่ได้ออกสรุปเรื่องเกณฑ์การหักค่าเสื่อมข้าวในสต็อกรัฐบาลแล้ว คาดว่ากระทรวงพาณิชย์จะเปิดประมูลข้าวได้ภายในสัปดาห์หน้า

อย่างไรก็ตาม หากดูจากเกณฑ์การหักค่าเสื่อมสภาพข้าวที่ กขช.อนุมัติ เมื่อวันที่ 12 ก.พ.ที่ผ่านมา พบว่าจะทำให้รัฐบาลเสียเปรียบเอกชนที่เข้าร่วมประมูลข้าวมาก เพราะหลักเกณฑ์ใหม่มีการหักค่าเสื่อมเป็นเปอร์เซ็นต์ตามสภาพข้าวรายปี เช่น ข้าวที่เก็บระยะเวลา 1 ปี หักค่าเสื่อม 5% หรือหักออกตันละ 25.96 ดอลลาร์ ข้าว 2 ปี หักค่าเสื่อม 15%หรือตันละ 77.88 ดอลลาร์ ข้าว 3 ปี หักค่าเสื่อม 30% หรือตันละ 155.76 ดอลลาร์ ข้าว 4 ปี หักค่าเสื่อม 50% หรือตันละ 259.59 ดอลลาร์ ส่วนข้าวที่เก็บนาน 5 ปี ให้เปิดระบายเพื่อใช้ในโรงงานอาหารสัตว์แทน เพราะจะถูกหักราคามากกว่า 50%

แหล่งข่าวจากผู้ส่งออกข้าว กล่าวถึงหลักเกณฑ์การประมูลข้าวรัฐที่กำหนดให้ผู้ร่วมประมูล ต้องเป็นผู้ซื้อขายข้าวในตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟท) มาก่อน ว่าจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ส่งออกเพียงไม่กี่รายและโรงสีอีกจำนวนหนึ่ง

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมนักส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ทางผู้ส่งออกไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดดังกล่าว เห็นว่าเป็นการกีดกันการค้าเสรี เหมือนการล็อกสเปค ควรเปิดกว้างให้รายเล็กและรายใหญ่ เรื่องนี้ต้องหารือกับกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้กำหนดเกณฑ์ราคาอ้างอิงประจำวัน ที่ 15 ก.พ.2553 เป็นราคาอ้างอิงสูงสุดท้ายของโครงการประกันรายได้เกษตรกรรอบ 1 (ข้าวนาปี 2551/2552) โดยราคาอ้างอิงข้าวเปลือกเจ้าอยู่ที่ตันละ 9,886 บาท จากราคาประกันตันละ 1 หมื่นบาท ชดเชยตันละ 114 บาท ข้าวหอมมะลิ ตันละ 14,796 บาท จากราคาประกัน 1.53 หมื่นบาท ชดเชยตันละ 504 บาท ข้าวหอมจังหวัด ตันละ 14,148 บาท จากราคาประกัน 1.43 หมื่นบาท ชดเชยตันละ 152 บาท ส่วนข้าวปทุมธานี และข้าวเหนียวไม่ต้องชดเชย เพราะราคาอ้างอิงสูงกว่าราคาประกัน โดยข้าวปทุมอยู่ที่ 11,824 บาท จากราคาประกัน 1 หมื่นบาท และข้าวเหนียว 11,207 บาท จากราคาประกัน 9,500 บาท

สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรอบ 2 (ข้าวนาปรัง 2553) จะดำเนินการต่อจะมีผลผลิตออกมาในช่วงปลายเดือนก.พ.-เม.ย.นี้ โดยกำหนดมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวควบคู่ไปด้วย คาดต้องประเมินผลผลิตข้าวนาปรังอีกครั้ง เพราะมีพื้นที่ปลูกกว่า 2 แสนไร่ ในภาคกลางที่ได้รับผลกระทบจากเพลิงกระโดด อาจจะสร้างความเสียหายต่อผลผลิต

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

ไต่ถามเรื่องพาณิชย์ระบายสต็อกข้าว

นายไต่ถาม สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ได้เรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) นัดพิเศษเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว โดยนายไต่ถามให้สัมภาษณ์ว่า ที่ประชุม กขช. มีมติให้กระทรวงพาณิชย์เปิดประมูลข้าว 3.75 แสนตันให้เอกชน หลังจากที่ยกเลิกการประมูลก่อนหน้านี้ เพราะได้ราคาต่ำเกินไป

ทั้งนี้สาเหตุที่ กขช. สั่งให้เร่งระบายข้าวจำนวนนี้ เพราะหากไม่รีบระบายอีก 2 เดือนข้างหน้า ข้าวนาปรังจะออกสู่ตลาด ก็จะส่งผลกระทบต่อราคาข้าวได้ โดยกระทรวงพาณิชย์จะต้องขายข้าวให้ได้ตามราคาตลาด ขณะที่ กขช. ยังมีมติให้คณะกรรมการพิเศษทำหน้าที่จำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลที่เก็บไว้นานเกิน 5 ปี ซึ่งมีจำนวนกว่า 9 พันตัน เพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์

"เรายังได้รับทราบตัวเลขทางวิชาการว่า ข้าวที่เก็บไว้ 5 ปี จะมีเหลือมูลค่าเพียง 40% เท่านั้น ซึ่งเรามีข้าวที่เก็บไว้นาน 5 ปีกว่า 9 พันตัน เราจะเร่งระบายข้าวส่วนนี้ไปก่อน โดยจะขายเป็นอาหารสัตว์ และถ้าเก็บไว้นานกว่านี้ข้าวจะกลายเป็นผงและไม่มีราคา ขณะที่ข้าวที่เก็บไว้ 1 ปีนั้นค่าเสื่อมจะอยู่ที่ 5% และถ้าเก็บไว้ 2 ปีจะมีค่าเสื่อม 15% แต่การคิดค่าเสื่อมนี้ ไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาไปใช้เพื่อลดราคาให้พ่อค้า แต่เราต้องการทราบเพียงว่าหากเก็บข้าวไว้นานรัฐบาลจะเสียหายเท่าไร ส่วนพ่อค้าเขาก็รู้กันว่าข้าวที่เก็บไว้นานแต่ละปี จะมีราคาเท่าไร" นายไต่ถาม กล่าว

นายไต่ถาม ระบุว่า สำหรับข้าวที่เหลืออยู่ในสต็อกนั้น ซึ่งรัฐบาลจะเปิดประมูลในงวดต่อไปนั้น ตนยังยืนยันหลักเกณฑ์เดิมว่าผู้ที่เข้าร่วมประมูลจะต้องเป็นผู้ซื้อข้าวในในตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟท) มาก่อน และการเปิดประมูลแต่ละล็อต ต้องพิจารณาไม่ให้เกิดผลกระทบต่อราคาในตลาดโลก ซึ่งแต่ละปีทั่วโลกมีการซื้อข้าว 30 ล้านตัน ไทยมีข้าวในสต็อกเกือบ 6 ล้านตันหรือคิดเป็น 20% หากระบายรวดเร็ว ราคาข้าวจะตกต่ำทั่วโลก ซึ่งทำให้ชาวนาขายข้าวได้ต่ำลง และทำให้รัฐบาลต้องมีภาระในการจ่ายเงินชดเชย ส่วนต่างในโครงการประกันรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นด้วย โดยนำภาษีของคนที่ไม่ใช่ชาวนามาจ่าย โดยรัฐบาลต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง

"ขณะนี้ราคาข้าวในตลาดโลกยังดีอยู่ และแนวโน้มราคาข้าวจะดีขึ้นเรื่อยๆ เพราะผลผลิตข้าวโลกได้รับความเสียหายจำนวนมาก แต่ผมไม่รู้ว่าจะดีไปนานถึงเมื่อไหร่" นายไต่ถาม กล่าว

นายวิจิตร วิเศษน้อย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ระบุว่า กขช. หรือถึงกรอบยุทธศาสตร์การระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาล 6 ล้านตัน ซึ่งยังคงกำหนดไว้ที่ 4 แนวทางเช่นเดิม คือ การขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) การเปิดประมูลให้ผู้ซื้อทั่วไปเพื่อให้ได้ราคาสูงสุด การจำหน่ายผ่านตลาดเอเฟท และการจำหน่ายหน่วยงานรัฐและองค์กรสาธารณะกุศล แต่มีการปรับปรุงรายละเอียดเล็กน้อย ขณะที่การบ้านที่นายไต่ถามมอบหมายให้ไปคิดในเรื่องค่าเสื่อมราคาข้าวก็ได้กรอบที่ชัดเจนแล้ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการคำนวณราคาขายข้าวในแต่ละล็อตให้สอดคล้องกับราคาในตลาด และใช้ต่อรองราคากับเอกชนได้ ส่วนการระบายข้าวในสต็อกจะระบายเมื่อไหร่ยังไม่สามารถรายละเอียดเปิดเผยได้

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ราคาข้าวมีทิศทางที่มีแนวโน้มสูงขึ้น และเป็นตลาดของผู้ขาย เพราะปัญหาความแห้งแล้ง เนื่องจากภาวะโลกร้อน และภัยธรรมชาติในหลายประเทศ โดยช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเร่งระบายข้าว น่าจะเป็นช่วงเดือนมี.ค.-เม.ย. นี้ เพราะเป็นช่วงก่อนที่ผลผลิตข้าวนาปรัง จะทยอยออกสู่ตลาด

นายเอ็นนู ชื่อสุวรรณ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ระบุว่า กขช. เห็นชอบกรอบวงเงิน 8.98 พันล้านบาท จากงบไทยเข้มแข็งที่ได้อนุมัติไว้กว่า 4 หมื่นล้านบาท เพื่อชดเชยส่วนต่างราคาประกันสินค้าเกษตร ส่วนนี้เป็นเงินที่เหลือจากประกันรายได้รอบแรก

นายปราโมทย์ วาณิชานนท์ กรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ กล่าวว่า กขช. มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการระบายข้าวในตลาดเอเฟท 3 แสนตัน แบ่งเป็นข้าวหอมมะลิ 2 หมื่นตัน และข้าวเจ้า 5% จำนวน 2.7 แสนตัน จากเดิมที่จะสิ้นสุดโครงการในเดือนมี.ค.ออกไปเป็นเดือนธ.ค.2553 ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังได้

สรุปกรอบเกี่ยวกับการกำหนดราคาค่าเชื่อมโยง ราคาข้าวสารสารที่เก็บไว้ในสต็อก ซึ่งในฐานะที่เป็นตัวแทนภาคเอกชน ดันมองว่าข้าวที่เก็บไว้นาน 1 ปี ไม่น่าจะมีค่าเชื่อมโยงราคา และถือว่าเป็นข้าวระดับพรีเมียมด้วยซ้ำไป
ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

ทูตพาณิชย์สหรัฐเตือนผู้ส่งออกหอมมะลิ เร่งโปรโมท-ผวาข้าว"แจ๊ซแมน"ชิงตลาด

รายงานข่าวจากสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ กรุงชिकाโก สหรัฐได้รายงานมายังนางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าส่งออก ว่า สำนักงานได้ติดตามความคืบหน้ากรณีสหรัฐพัฒนาข้าวพันธุ์ใหม่ โดยคณะวิจัยการเกษตรของมหาวิทยาลัย LOUISIANA STATE UNIVERSITY ในรัฐลุยเซียนา สหรัฐ ได้คิดค้นและพัฒนาข้าวมีกลิ่นหอมพันธุ์ใหม่ขึ้นมา และจดทะเบียนชื่อสายพันธุ์ว่า JAZZMAN RICE (แจ๊ซแมน) เพื่อนำข้าวพันธุ์นี้มาแข่งขันแย่งตลาดข้าวหอมมะลิไทยในสหรัฐ

สถานการณ์ขณะนี้ มีข้าวกลิ่นหอมสายพันธุ์ JAZZMAN ที่จำหน่ายในสหรัฐมี 2 แบรินด์ คือ CAJUN COUNTRY ของบริษัท FALCON RICE MILL, INC. ในเมือง CROWLEY รัฐลุยเซียนา ซึ่งวางจำหน่ายมาตั้งแต่เดือนต.ค. 2552 และ ข้าวแบรินด์ JAZZMEN RICE ของบริษัท JAZZMEN RICE, LLC ซึ่งได้นำผลผลิตข้าวพันธุ์ JAZZMAN ในแปลงของมหาวิทยาลัยลุยเซียนา จำนวนประมาณ 150 ตัน มาบรรจุถุงจำหน่าย

ปัจจุบันข้าวกลิ่นหอมแบรินด์ JAZZMEN RICE ของบริษัท JAZZMEN RICE, LLC เริ่มวางจำหน่ายตามร้านชำและซูเปอร์มาร์เก็ตในเขตรัฐลุยเซียนา โดยจำหน่ายปลีกถุงขนาดน้ำหนัก 28 ออนซ์ หรือ 794 กรัม ราคาถุงละ 2.99 ดอลลาร์สหรัฐ และถุงขนาด 25 ปอนด์ ราคา 17.50 ดอลลาร์สหรัฐ

นอกจากนี้ ยังจำหน่ายทางออนไลน์ผ่าน WWW.JAZZMENRICE.COM ซึ่งมีราคาจำหน่ายเป็นราคาเดียวกันกับราคาขายปลีกตามร้านค้าทั่วไป ซึ่งเป็นราคาไม่รวมค่าขนส่งและภาษี ขณะที่ข้าวหอมมะลิไทยขนาดถุง 25 ปอนด์ ราคาขายปลีกอยู่ที่ประมาณ 15.50-19.00 ดอลลาร์สหรัฐ

สำนักงานได้ส่งผู้แทนไปทดลองชิมข้าวพันธุ์ JAZZMAN ภายใต้แบรินด์ JAZZMEN พบว่า มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิไทยมาก ในด้านมีความนุ่ม แต่ยังคงมีความแตกต่างในเรื่องกลิ่นหอม ซึ่งเป็นคนละกลิ่นกับข้าวหอมมะลิไทย มีความเหนียวของข้าวคล้ายกับข้าว SUSHI ญี่ปุ่น และ ขนาดของเมล็ดข้าวหลังการสี จะมีขนาดสั้นแต่มีความป้อมกว่าข้าวหอมมะลิไทยอย่างเห็นได้ชัด

สำนักงานเห็นว่าข้าวพันธุ์ JAZZMAN อาจจะเป็นภัยคุกคามต่อตลาดข้าวหอมมะลิไทยในสหรัฐในอนาคต ซึ่งรัฐบาลควรตระหนักถึงผลกระทบต่อไปที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสัดส่วน ตลาดการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยไปสหรัฐ และควรหันมาส่งเสริมและผลักดันการบริโภคข้าวหอมมะลิไทยในตลาดสหรัฐให้มากยิ่งขึ้น

"ควรเตรียมกลยุทธ์เร่งด่วนในการส่งเสริมและการทำ โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคในสหรัฐจดจำและทราบถึงข้อดี ในด้านคุณภาพความหอม ตลอดจนการให้ความรู้เกี่ยวกับข้าวหอมมะลิไทยให้มากขึ้น ผ่านสื่อทุกช่องทาง ครอบคลุมทั่วประเทศสหรัฐอย่างมีแบบแผน และต่อเนื่อง"

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

ไทยต่อรองป็นสียินชดเชยเพิ่มหอมมะลิ 5 หมื่นตัน

ผู้สื่อข่าวรายงานการประชุมรัฐมนตรีการค้าอาเซียนซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ ที่ประเทศมาเลเซีย โดยมีนางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยว่า จะมีการหารือกับประเทศฟิลิปปินส์ถึงกรณีการปฏิบัติตามพันธกรณีในการลดภาษีสินค้าภายใต้กรอบการค้าอาเซียน (AFTA) ที่ฟิลิปปินส์กำหนดให้ข้าวกับน้ำตาลเป็นสินค้าอ่อนไหว และจะต้องแลกกับการชดเชยโควตา นำเข้าข้าวให้ไทยแบบปลอดภาษีปีละ 367,000 ตัน รวมทั้งจะเปิดเจรจาอัตราการค้าชดเชยการไม่ลดภาษีน้ำตาลทรายของฟิลิปปินส์ตามกรอบ AFTA ด้วย โดยหลังจากเจรจาโควตาแล้ว ทางกรมการค้า ต่างประเทศ และหน่วยงานจัดซื้อ

ข้าวจากฟิลิปปินส์ (NFA) จะเป็นหน่วยงานทำหน้าที่จัดสรรโควตาให้เป็นไปตามความตกลง ต่อไป คาดว่าจะใช้ เวลาอีก 2-3 เดือน

อย่างไรก็ตามเพื่อที่จะทำให้การส่งออกข้าวขับเคลื่อนไปได้ ไทยจะต้องปรับตัวเตรียมความพร้อม ภายในประเทศตั้งแต่การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตไปจนถึงการส่งออก

แหล่งข่าวจากวงการการค้าข้าวกล่าวว่า แม้ว่าท่าทีของฝ่ายไทยในการขอให้ฟิลิปปินส์ เพิ่มสัดส่วนโควตา ข้าวหอมมะลิ 50,000 ตัน เพื่อหวังจะเปิดตลาดข้าวคุณภาพดีไปยังตลาดฟิลิปปินส์จะเป็นแนวคิดที่ดี แต่การจะใช้ ประโยชน์จากความตกลงดังกล่าวได้หรือไม่ นั้น ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องการเจรจาต่อรองเรื่องราคา แม้ว่าจะได้ โควตาข้าวคุณภาพดีแต่อาจจะส่งออกไม่ได้ เพราะตามปกติฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวคุณภาพต่ำกว่าจากเวียดนาม ซึ่งจะมีราคาถูกกว่าไทยตันละ 100 เหรียญสหรัฐ เมื่อ NFA นำเข้าก็จะไปจำหน่ายให้กับประชาชนราคาถูก ทำให้ ไทยต้อง แข่งขันราคาข้าวกับเวียดนามซึ่งต่ำกว่าข้าวไทยมาก เพราะไทยมีการตั้งราคาประกันข้าวที่สูงกว่าราคา ตลาดอย่างมาก

ทั้งนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่า ในปี 2552 ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวสาร 2 ล้านตัน โดย ส่วนใหญ่เป็นข้าวคุณภาพ ต่ำซึ่งนำเข้าจากเวียดนามเป็นหลัก ส่วนชนิดข้าวนำเข้าจากไทยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ข้าวขาว 25% ปริมาณ 68,000 ตัน มูลค่า 1,039 ล้านบาท รองลงมาได้แก่ ข้าวเหนียว 10% ปริมาณ 52,000 ตัน มูลค่า 792 ล้านบาท ข้าวหอมมะลิ 15% ปริมาณ 7,100 ตัน มูลค่า 190 ล้านบาท ข้าวหนึ่ง 6,700 ตัน มูลค่า 100 ล้านบาท และข้าวขาว ปทุมธานี 100% ชั้น 2 ปริมาณ 4,200 ตัน มูลค่า 95 ล้านบาท

"นอกจากเรื่องชนิดของข้าวที่เป็นข้าวคุณภาพต่ำแล้ว ในข้าวบางชนิดก็มีผู้ส่งออกเพียงไม่กี่ราย ซึ่ง เท่ากับจะกลายเป็นประโยชน์ให้กับผู้ส่งออกไม่กี่ราย เช่น ข้าวหนึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีเพียงบริษัท 1-2 รายที่ ส่งออก ได้แก่ บริษัทไชยพร คำข้าว กับบริษัทเอเชียโกลเด้นไรซ์ ส่วนข้าวหอมมะลิ 15% ก็มีเพียง บจ.โรงสีไชย อุดมสุรินทร์เพียงรายเดียว ส่วนข้าวที่มี ผู้ส่งออกในตลาดอย่างมากก็มีเพียง 2 ชนิด คือ ข้าวขาว 25% และข้าว เหนียว 10% เท่านั้น แต่ข้าวทั้งสองชนิดก็อาจจะไม่ได้โควตาปลอดภาษีก็ได้" แหล่งข่าวกล่าว

สำหรับรายชื่อผู้ส่งออกข้าวขาว 25% ไปตลาดฟิลิปปินส์ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2550-2552) สำคัญ ๆ 5 รายแรก ได้แก่ บจ.เอเชียโกลเด้นไรซ์, บจ.แคปปิตัล ซีเรียลส์ในเครือบริษัทนครหลวงคำข้าว, บจ.ไทยฟ้า (2511), บจ.ไชยพรคำข้าว และ บจ.พงษ์ลาม ซึ่งก็เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่หมุนเวียนกันอยู่ ส่วนข้าวเหนียว 10% ก็มี ลักษณะเช่นเดียวกัน โดยผู้ส่งออกสำคัญ เช่น บจ.บัวเฮงสัง, บจ.อุทัยโปรดัคส์, บจ.สยามเทรตติ้ง, บจ.ซี.พี. อินเตอร์เทรด, บจ.พงษ์ลาม, บจ.แพท-โปร อะกรีเทรต, บจ.แคปปิตัลซีเรียลส์ ในเครือนครหลวงคำข้าว, บจ.พงษ์ ลาม และ บจ.ไทยสแตนดาร์ดไรซ์ เป็นต้น

ด้านนายชาญชัย รัชนีธนาพันธ์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยว่า กรณีที่กระทรวงพาณิชย์จะออก ประกาศมาตรการนำเข้าข้าวภายใต้กรอบอาฟต้า โดยกำหนดคุณสมบัติให้นำเข้าเฉพาะปลายข้าว เพื่อมาใช้ใน อุตสาหกรรมอาหารมนุษย์เท่านั้น แต่ห้ามไม่ให้นำเข้าข้าวเปลือก เพราะขัดต่อ พ.ร.บ.ควบคุมพันธุ์พืช ส่งผลให้ กลุ่มโรงสีในประเทศจะต้องปรับตัวหาแนวทางการไปลงทุนประกอบธุรกิจโรงสีในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยทาง สมาคมเตรียมจัดประชุมร่วมกับกลุ่มโรงสีในอาเซียนในช่วงกลางปีนี้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่องนี้

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

พาณิชย์ชงกชช.เคาะค่าเสื่อมข้าว 21 ดอลลาร์ต่อตัน

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าว (กชช.) ที่มีนาย ไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน วันที่ 12 ก.พ.นี้ กระทรวงพาณิชย์จะเสนอให้พิจารณาเรื่อง การหักค่าเสื่อมสภาพข้าวในสต็อกรัฐบาลเป็นครั้งที่ 2 เพื่อนำมาเป็นเกณฑ์กำหนดราคากลางขายข้าวในสต็อก รัฐบาลให้ผู้ส่งออก โดยจะเสนอหักค่าเสื่อมที่ตันละ 21 ดอลลาร์สหรัฐ จากก่อนหน้านี ที่ประชุมไม่เห็นชอบ

หลักเกณฑ์ ตามที่กรมการค้าต่างประเทศเสนอที่ตันละ 30 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ปัจจุบัน หักค่าเสื่อมที่ตันละ 10 ดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้เพราะหลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่สะท้อนความเป็นจริง เนื่องจากไม่ได้หักค่าเสื่อมจากสภาพข้าวที่เป็นจริง แต่หักจากต้นทุนการรับจำนำ ดอกเบี้ยเงินกู้ที่นำมาใช้บริหารจัดการข้าว เป็นต้น แต่หลักเกณฑ์ที่จะเสนอใหม่ครั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศได้สำรวจจากการหักค่าเสื่อมผู้ส่งออกแล้วนำมาถ่วงเฉลี่ยกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะหักที่ตันละประมาณ 20 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหากที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ กระทรวงพาณิชย์จะระบายข้าวสต็อกรัฐบาลด้วยวิธีการประมูลเป็นการทั่วไป หรือให้ผู้ส่งออกที่มีคำสั่งซื้อเสนอราคาซื้อมายังกระทรวงพาณิชย์ ฯลฯ ได้ทันที แต่หากไม่เห็นชอบ ก็ยังไม่สามารถเปิดระบายด้วยวิธีดังกล่าวได้ คงจะเปิดระบายได้เพียงในตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (เอฟเพท) เท่านั้น

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าว ระบุว่า เป็นไปได้ว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าว อาจไม่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม เพราะควรจะหักค่าเสื่อมเป็นขั้นบันได ไม่ใช่หักเท่ากันหมด เช่น ข้าวที่เก็บมาแล้ว 1 ปีหักค่าเสื่อมตันละ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปีที่ 2 หักที่ 20 ดอลลาร์สหรัฐ ปีที่ 3 หักที่ 30 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นต้น เพราะข้าวยิ่งเก็บคุณภาพก็จะยิ่งเสื่อมลง ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ข้าวเก็บมาแล้ว 1 ปี กับ 5 ปีจะมีคุณภาพเท่ากัน และหักค่าเสื่อมเท่ากัน

ทั้งนี้ รสนิยมการบริโภคข้าวในตลาดต่างประเทศส่วนใหญ่นิยมข้าวเก่า ยกเว้นฟิลิปปินส์ที่เน้นข้าวใหม่ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เอื้อต่อการซื้อข้าวจากเวียดนาม ดังนั้นข้าวในสต็อกรัฐบาล จึงไม่ควรจะมีค่าเสื่อมราคาที่สูงเกินไป เพราะการเก็บรักษาข้าวของรัฐจะมีกำหนดการรมยาและตรวจสอบสภาพพลิกกอง อย่างต่อเนื่อง ซึ่งวิธีการที่ถือปฏิบัตินี้จะสามารถเก็บรักษาข้าว ให้อยู่ในสภาพที่ดีได้สูงสุด 3-4 ปี ทำให้อายุการค้าข้าว ไม่เห็นด้วยกับแผนการกำหนดค่าเสื่อมสภาพแบบตายตัว เพราะจะเป็นช่องให้มีการตราคารับซื้อข้าวจากรัฐ และเป็นช่องทางให้มีการหาประโยชน์ จากการระบายในแต่ละล็อตของรัฐบาล

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

ผู้ส่งออกข้าวหวังลดค่าเงินทองกระทบลตลาดล่างข้าวไทย

นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การที่ธนาคารกลางเวียดนามประกาศลดค่าเงินทองลงอีก 3.4% จะยิ่งกดดันต่อการส่งออกข้าวไทยในตลาดมากยิ่งขึ้น เพราะโดยปกติราคาข้าวไทยจะแพงกว่าข้าวเวียดนามประมาณ 100 เหรียญสหรัฐ/ตันอยู่แล้ว

สำหรับในตลาดล่างที่ไทยแข่งขันไม่ได้ เวียดนามคงจะนำหน้าเราไปอีกในส่วนของช่วงราคา ซึ่งก็คงหาอะไรไม่ได้ ต้องปล่อยไป ทั้งนี้มองว่าเรื่องนี้จะมีผลทางจิตวิทยาว่าข้าวไทยแพงเหลือเกิน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเวียดนามจะเข้ามาในตลาดพรีเมียมได้

"จากนี้เวียดนามก็คงจะมันคงมากขึ้นในตลาดล่าง เพราะราคาต่างกับเรามากขึ้นไปอีก แต่ถามว่าเราจะไปแย่งเอาตลาดนั้นคืนได้หรือไม่ ณ จุดนี้คงยังทำไม่ได้"

ปัจจุบัน เวียดนามส่งออกข้าวประมาณ 6 ล้านตัน ในจำนวนนี้เป็นข้าวขาวธรรมดาเกือบทั้งหมด ขณะที่ข้าวหอมมะลิประมาณ 3 แสนตัน ดังนั้นถือว่าเวียดนามส่งออกข้าวเกรดคุณภาพน้อยมาก

นางสาวกอบสุข กล่าวว่า ทางสมาคมฯ คงจะมีการหารือกันในสัปดาห์หน้า หรือ อาจจะเร็วกว่านั้น เพื่อหาแนวทางแก้เกม เนื่องจากตามปกติช่วงนี้ออเดอร์จะน้อยอยู่แล้ว แต่จะเริ่มมีออเดอร์เข้ามาประมาณเดือนมี.ค. ซึ่งก็ต้องรอดูว่าจำนวนออเดอร์ที่เข้ามาเพิ่มขึ้นหรือไม่ เนื่องจากปกติถ้าเดือน 1 เดือน 2 ออเดอร์ชะลอลงก็ตั้งสมมติฐานได้ว่าลูกค้าอาจจะยังมีความต้องการไม่มากหรือยังมีสต็อกข้าวอยู่ แต่ปกติการใช้ของถ้าไม่ได้ออเดอร์ประมาณ 2 เดือนก็ต้องกลับมาใหม่

"ถ้าจะหารือกันก็คงเป็นลักษณะปรับทุกข์ให้ฟังกัน เพราะจะทำให้ข้าวระดับล่างแข่งยากมากขึ้น เราก็ได้แต่ต้องพัฒนาขึ้นมา ไม่ได้เป็นปัจจัยเสี่ยงจนน่าตกใจอะไร แต่เป็นความกดดัน" นางสาวกอบสุข กล่าว

ส่วนที่เป็นห่วงว่าจะอาจจะทำให้การส่งออกข้าวไทยในปีนี้จะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 9.0-9.5 ล้านตันนั้น ตอนนี้ยังเร็วไปที่จะบอกว่าจะส่งออกไม่ได้ตามเป้า เพราะยังไม่หมดเดือนที่สองของปี อีกทั้งยังมีการพยากรณ์เรื่องความแห้งแล้งในหลายพื้นที่ของโลก ซึ่งปัญหานี้ยังมีอยู่และผลผลิตข้าวไทยไม่ได้รับความเสียหาย ก็ยังถือว่าเป็นโอกาสของข้าวไทย

สถานการณ์ภัยแล้งในประเทศนั้น ขณะนี้ยังขอรอดูมาตรการจากภาครัฐก่อนว่าจะมีนโยบายออกมาจัดการอย่างไร และเข้มนวดมากน้อยแค่ไหน เนื่องจากตอนนี้ยังไม่เข้าสู่ฤดูแล้งแบบจริงจัง

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

เวียดนาม

นาย Nguyen Tan Dung นายกรัฐมนตรีเวียดนามสั่งการให้กระทรวงที่เกี่ยวข้อง วิสาหกิจอาหาร และ สมาคมอาหารแห่งเวียดนาม ให้พัฒนาในการสนับสนุนการผลิตและการส่งออกข้าวของเวียดนาม

ทั้งนี้ ในหนังสือสั่งการของนายกรัฐมนตรีเวียดนาม ได้ขอให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อย สินเชื่อเพื่อการซื้อขายข้าวในประเทศและการส่งออกข้าว ในส่วนของกระทรวงการคลัง ต้องทำงานร่วมกับคณะกรรมการประชาชนในแต่ละจังหวัดและสมาคมอาหารแห่งเวียดนาม เพื่อจัดให้มีระบบข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับผลผลิต ต้นทุน ราคาขายข้าวในท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ การผลิตข้าว การบริโภคข้าว เพื่อรักษาประโยชน์ของชาวนา และเสถียรภาพของราคาข้าวในตลาดท้องถิ่น

ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการการส่งออกข้าว จะให้คำแนะนำวิสาหกิจอาหารของรัฐ เพื่อขยายการส่งออกและทำสัญญาซื้อขายข้าวขนาดใหญ่ ๆ เพื่อรองรับผลผลิตข้าวฤดูต่าง ๆ จะต้องขยายกิจกรรมเสริมการส่งออกข้าวและพัฒนาการส่งออกข้าว โดยจะต้องจับตาดูการพัฒนาของตลาดข้าวภายในและตลาดส่งออกด้วยว่าได้พัฒนาไปอย่างไรแล้ว

ส่วนสมาคมอาหารแห่งเวียดนาม หรือ VFA จะต้องพยายามหาตลาดและลูกค้ารายใหม่ ๆ สำหรับปี 2553 และ 2554 และจะต้องร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการส่งออกข้าวที่มีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อให้ราคาส่งออกมีเสถียรภาพ

นาย Duong Ngoc Thi รองหัวหน้าสถาบันยุทธศาสตร์และนโยบายการเกษตรและพัฒนาชนบท กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม (MARD) กล่าวว่า ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) กำหนดให้ 6 ประเทศอาเซียนเดิม (บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย) ลดภาษีนำเข้าเหลือ 0 % ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป โดยประเทศอาเซียนใหม่ (เวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่า) จะต้องปรับลดภาษีนำเข้าให้เหลือ 0 % ในปี 2558

กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามประเมินว่า เกษตรกรเวียดนามจะได้ประโยชน์จากการปรับลดภาษีภายใต้ AFTA ทำให้สามารถซื้อปุ๋ยและวัตถุดิบอื่น ๆ จากประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนได้ในราคาที่ถูกลงขึ้น แต่เกษตรกรเวียดนามควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงคุณภาพข้าว และผู้ส่งออกข้าวควรเพิ่มขีดความสามารถในการค้าข้าวเวียดนามทั้งในตลาดภูมิภาคและตลาดโลก

ในปี 2553 เวียดนามได้ลงนามสัญญาส่งออกข้าวให้กับฟิลิปปินส์จำนวน 2.3 ล้านตัน โดยในปี 2552 เวียดนามสามารถส่งออกข้าวได้ 6 ล้านตัน หรือ คิดเป็น 15 % ของตลาดข้าวในโลก

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2553 ธนาคารแห่งชาติเวียดนาม ได้ประกาศปรับลดค่าเงินด่ง/ดอลลาร์สหรัฐ ลงอีก 3.36% โดยให้มีผลทันที ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างธนาคารปรับจาก 17,941 เป็น 18,544 ด่ง/1 ดอลลาร์สหรัฐ โดยให้เหตุผลว่า เพื่อรักษาสมดุลระหว่างอุปสงค์กับอุปทาน เพิ่มสภาพคล่องในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเอื้ออำนวยต่อการควบคุมการขาดดุลการค้า และเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค

นักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่า การปรับลดค่าเงินครั้งนี้ หลังจากที่เพิ่งมีการประกาศลดค่าเงินดอลลาร์ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2552 มีสาเหตุหลักจากความจำเป็นที่ธนาคารแห่งชาติ วน. จะต้องรีบเพิ่มสภาพคล่องของเงินดอลลาร์สหรัฐและสร้างเสริมมาตรการควบคุมการขาดดุลการค้า อย่างไรก็ตาม ได้เตือนถึงผลกระทบในทางลบว่า จะยิ่งเป็นการเสี่ยงที่จะทำให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งขึ้นอีก และยังเป็นการเพิ่มภาระหนี้ต่างประเทศ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน

ธนาคารแห่งชาติ วน. ยังคงยืนยันระเบียบที่กำหนดให้การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารพาณิชย์มีช่องว่าง (Band) ไม่เกิน 3 % จากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างธนาคาร ซึ่งหมายความว่าธนาคารพาณิชย์สามารถกำหนดเพดานอัตราแลกเปลี่ยนได้ถึง 19,100 ต่ง/1 ดอลลาร์สหรัฐ จากเดิมซึ่งเพดานอยู่ที่ 17,987 ต่ง/1 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งก็ปรากฏว่า ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ได้ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง 18,595-19,000 ต่ง/1 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดมีอยู่ประมาณ 19,350-19,500 ต่ง/1 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเจ้าหน้าที่ทางการ วน. เห็นว่า ช่องว่างของอัตราแลกเปลี่ยนทางการกับในตลาดมีได้ลดลงมาก ซึ่งถือเป็นความคืบหน้าสำคัญในความพยายามที่ลดอิทธิพลของตลาดมือในตลาดการเงิน วน. นอกจากนี้ ธนาคารแห่งชาติ วน. ยังประกาศกำหนดเพดานดอกเบี้ยเงินฝากสกุลดอลลาร์สหรัฐในสถาบันการเงินต่าง ๆ ไม่เกิน 1% ต่อปี จากเดิมที่ธนาคารต่าง ๆ เสนอให้ 2 - 4.5% ต่อปี

ตลาดซื้อ-ขายล่วงหน้า (non-deliverable forward market) คาดว่าเงินดอลลาร์จะยิ่งอ่อนค่าลงอีกเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยในระยะ 1 เดือนข้างหน้า จะอยู่ที่ 19,300 ต่ง/1 ดอลลาร์สหรัฐ ระยะ 3 เดือนข้างหน้า จะอยู่ที่ 19,575 ต่ง/1 ดอลลาร์สหรัฐ ระยะ 6 เดือนข้างหน้า จะอยู่ที่ 20,000 ต่ง/1 ดอลลาร์สหรัฐ และระยะ 1 ปีข้างหน้า จะอยู่ที่ 20,715 ต่ง/1 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นสัญญาณของทิศทางเงินดอลลาร์ในอนาคต

ที่มา Riceonline.com

ฟิลิปปินส์

นาย Samarendu Mohanty นักเศรษฐศาสตร์ประจำสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (International Rice Research Institute) ระบุว่า สต็อกข้าวโลกที่เพิ่มขึ้น 22% ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา อาจลดลงจากการนำมาช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องการผลิตไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าราคาจะลดลงอย่างกะทันหัน

นาย Samarendu Mohanty ระบุในหนังสือ Rice Today ว่า ค่อนข้างแน่ชัดที่จะพูดว่าราคาข้าวจะไม่กลับไปอยู่ที่ระดับ 300 เหรียญสหรัฐต่อตันในเร็ววันนี้ และจะยังคงยืนอยู่ที่ระดับ 600 เหรียญสหรัฐต่อตันในระยะใกล้ ทั้งนี้ ราคาข้าวเพิ่มขึ้น 3 เท่า อยู่ที่ราว 1,000 เหรียญสหรัฐในช่วงขาขึ้นครั้งก่อน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2550 ถึงเดือนพฤษภาคม 2551

ขณะที่ฟิลิปปินส์ ผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่สุดของโลก และอินเดีย ได้เขย่าวตลาดข้าวในปีที่แล้ว จากการประมูลข้าวล็อตใหญ่ อย่างไรก็ตาม อินเดีย ซึ่งเผชิญปัญหาภัยแล้งในปีที่แล้วได้ยกเลิกการประมูล ทั้งอินเดีย จีน อินโดนีเซีย และไทย มีสัดส่วนที่ทำให้สต็อกข้าวโลกเพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้

นาย Samarendu Mohanty มองว่า อินเดียจะไม่กลับไปนำเข้า อย่างน้อยก็ในระยะใกล้นี้ เนื่องจากยังมีปริมาณข้าวเพียงพอ นอกจากนี้ ประเทศที่นำเข้าข้าวจะระงับการซื้อจำนวนมากๆ ในครั้งเดียว และอาจจะนำเข้าในปริมาณที่น้อยลง หากความต้องการเพิ่มขึ้นแทน

ที่มา Riceonline.com

จีน

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการร่วมครั้งที่ 8 ที่ประเทศจีนที่ผ่านมา จีนจะอนุญาตให้มีการนำเข้าข้าวบาสมาดิของอินเดียในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า ซึ่งจีนจะเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของอินเดีย เนื่องจากจะกระตุ้นการส่งออกข้าวบาสมาดิของอินเดียได้อย่างน้อย 20,000 ตัน เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมา อินเดียมีปริมาณการ

ส่งออกข้าว 1.06 ล้านตัน ใน 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2552-53 ซึ่งแม้ว่าอินเดียจะมีการส่งออกข้าวบาสมาดีให้กับประเทศเพื่อนบ้าน แต่ก็พยายามในการแก้ปัญหาอุปสรรคทางการค้ากับจีนมาตลอด จนสามารถเจรจาตกลงกันสำเร็จในครั้งนี้

ที่มา Riceonline.com

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน "RICE: WORLD MARKETS AND TRADE" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ว่าสถานการณ์ราคาส่งออกข้าวของไทยอ่อนตัวลงต่อเนื่องจากเดือนก่อน และมีช่วงห่างจากข้าวเกรด US#2/4 ของสหรัฐฯไม่มาก แต่ช่องว่างระหว่างข้าวไทย และข้าวเวียดนามกลับขยายเพิ่มมากขึ้น

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้พยากรณ์ผลผลิตข้าวของโลกปี 2552/53 ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 436.28 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจาก 447.31 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2551/52 เนื่องจากอินเดียประสบภาวะฝนทิ้งช่วง และประสบภาวะน้ำท่วมในพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญจนส่งผลให้ผลผลิตลดลง โดยคาดว่าจะมีผลผลิตเพียง 84.5 ล้านตันข้าวสาร ส่วนประเทศอื่นที่คาดว่าจะผลผลิตจะลดลงคือ ประเทศญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ บังคลาเทศ และปากีสถาน ในขณะที่เดียวกันก็คาดว่าประเทศสหรัฐฯ จีน พม่า และไทย จะมีผลผลิตจะเพิ่มขึ้น ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้น ในปี 2552/53 คาดว่าจะมีผลผลิต 20.4 ล้านตัน

ทางด้านการบริโภคข้าวนั้น กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดว่าในปี 2552/53 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 437.12 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจาก 434.94 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2551/52 ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี คาดว่าจะลดลงจาก 93.34 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2551/52 เหลือ 92.49 ล้านตันข้าวสาร เพราะคาดว่าปริมาณสต็อกข้าวของอินเดีย และฟิลิปปินส์จะลดลง ส่วนประเทศไทยนั้นคาดว่าจะสต็อกจะเพิ่มเป็น 5.9 ล้านตันข้าวสาร

สำหรับการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2552/53 คาดว่าจะมีปริมาณ 30.84 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากจำนวน 29.03 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2551/52 โดยคาดว่าประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อิรัก ซาอุดีอาระเบีย และคิวบา จะมีความต้องการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น คาดว่าอินเดียจะส่งออกลดลงเหลือ 2 ล้านตันข้าวสาร ส่วนประเทศที่คาดว่าจะส่งออกเพิ่มมากขึ้นได้แก่ ประเทศไทย จีน ปากีสถาน ทั้งนี้ในปี 2552/53 คาดว่าไทยจะส่งออก 10 ล้านตัน สำหรับเวียดนามนั้นคาดว่าจะในปี 2552/53 คาดว่าจะส่งออก 5.5 ล้านตัน ในขณะที่ประเทศพม่า และกัมพูชาคาดว่าจะส่งออกประมาณ 0.8 ล้านตัน

ที่มา USDA